

Branding นักการเมือง

หลักการของการบริการชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ในการบริหารชื่อเสียงและภาพลักษณ์นั้น จะต้องพิจารณา 6 มิติดังต่อไปนี้
องค์กรจะต้องมีสินค้าและบริการที่ดี Brand จึงจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ดังนั้นสำหรับนักการเมืองถ้าต้องการจะมีภาพลักษณ์ดี ชื่อเสียงดีก็ต้องมีนโยบายที่ดี มีโครงการที่ดีในการรับใช้ประชาชน คำว่าดีในทางการเมืองนั้นต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรม คือ the best for most people นั่นคือจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนหมู่มาก ไม่ใช่สิ่งที่ดีกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงไม่กี่คน

องค์กรจะต้องมีผู้นำที่มีภาวะของความเป็นผู้นำที่ดีเลิศมีวิสัยทัศน์ ซึ่งในปัจจุบัน CEO ขององค์กรต่างๆ ทั้งหลายจะต้องมีคุณลักษณะของผู้นำที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความยุติธรรม ทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและทำสิ่งที่มีความชอบธรรม นอกจากนั้นแล้วจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์อนาคตทั้งดวงามให้กับองค์กรในทางการเมือง นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ครบถ้วน นักการเมืองที่จะแสดงความเป็นผู้นำที่ดีจะต้องพิจารณาว่าการกระทำของตนเองนั้น จะเป็นคุณต่อแผ่นดินหรือทำร้ายแผ่นดิน ถ้าเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรมย่อมพร้อมที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่กระทำการใดๆ ที่จะนำไปสู่ความหายนะของประเทศในอนาคต

องค์กรที่ดีจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ทำให้สังคมเกิดความเสียหาย พร้อมทั้งจะช่วยเหลือปัญหาของสังคม ในการทำธุรกิจขององค์กรนั้นต้องไม่ทำให้สังคมเสียหาย เช่นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้ประเทศชาติขาดความมั่นคง ไม่ทำให้สังคมมีความเสียหายทางด้านศีลธรรม จริยธรรม ไม่ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และไม่มอมเมาผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการที่ไม่ดี สำหรับนักการเมืองนั้นในการบริหารประเทศก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกัน โดยจะต้องไม่ดำเนินนโยบายหรือโครงการใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ไม่มีนโยบายที่มอมเมาประชาชน ไม่ทำให้สังคมอ่อนแอ ไม่ทำให้สังคมกลายเป็นสังคมที่มีมาตรฐานทางด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมต่ำ นักการเมืองที่ดีจะต้องไม่บิดเบือนตรรกวิทยาในการนำเสนอความคิดให้คนเกิดความสับสนในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม การทำตามกติกาสังคม

องค์กรทางธุรกิจที่ดีจะต้องมีคนกล่าวขานกันว่า เป็นองค์กรที่มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี พนักงานได้รับผล



ตอบแทนที่ดี พนักงานมีความสบายใจที่ได้ทำงานกับองค์กรที่ทำประโยชน์ให้สังคมแนวทางการบริหารจัดการของผู้นำองค์กรเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานขององค์กร นักการเมืองที่ดีก็จะต้องเป็นผู้ที่ทำให้บรรยากาศการทำงานภายในพรรค เป็นการทำให้สมาชิกของพรรคมีความสุขที่อยู่กับพรรคที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ให้สมาชิกของพรรคอยู่ในพรรคอย่างอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นที่ดีของสมาชิกพรรคต้องได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าพรรค นักการเมืองไม่มีทางที่จะมีภาพลักษณ์ที่ดีได้ ถ้าคนในพรรคออกมาพูดว่าอยู่ในพรรคเหมือนติดคุก ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดเพราะว่าหัวหน้าพรรคคิดให้หมดแล้ว พนักงานไม่ได้อยากอยู่ในองค์กรธุรกิจที่ไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นฉันใด สมาชิกพรรคที่มีคุณธรรมและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ก็ไม่ได้อยากอยู่ในพรรคที่ไม่มีเสรีภาพทางความคิดเห็นฉันใด ถ้าหากพรรคและผู้นำไม่ได้สร้างบรรยากาศที่ดีของการทำงานภายในพรรค สมาชิกพรรคที่พอใจก็คงจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากพฤติกรรมของหัวหน้าพรรคเท่านั้น

องค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงดี ก็คือองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการเงิน มียอดขายสูง มีกำไรดี มีโอกาสในการลงทุนที่ดี และน่าที่จะลงทุนด้วย สำหรับนักการเมืองถ้าหากจะสร้างชื่อเสียงให้ดี ก็ต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมั่งคั่ง มีการกระจายรายได้อย่างยุติธรรม และบรรยากาศของประเทศจะต้องเป็นบรรยากาศแห่งโอกาส ที่ทำให้ประชาชนพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอย และนักลงทุนพร้อมที่จะลงทุน นักการเมืองที่ทำให้ประชาชนเป็นหนี้ไร้วิญนัยทางการเงินการคลัง สร้างบรรยากาศความขัดแย้งภายในประเทศจนคนไม่อยากจะลงทุน ย่อมเป็นนักการเมืองที่ผู้คนจะตั้งข้อสงสัยว่าจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง หรือความหายนะกันแน่ รายได้ของประชาชนกับหนี้ของประชาชนจะเป็นตัววัดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

ประการสุดท้ายสำหรับการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรก็คือ จริยธรรม องค์กรจะต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและมีจริยธรรม เช่นเดียวกับกับนักการเมืองที่จะ
ต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และจะต้องมีจริยธรรมในการบริหารประเทศด้วย และข้อ
สุดท้ายนี้ดูเหมือนจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดของการสร้าง Brand
ให้นักการเมือง.

ศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต